

หัวข้อศิลปะนิพนธ์	โครงการออกแบบตราสัญลักษณ์ ดาหลาบาติก
โดย	นาย ประกิตชัย กลัดกันแสง
หลักสูตร	ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์แสนชัย ลิขิตธีรฤทธิ
ปีการศึกษา	2558

---

### บทคัดย่อ

โครงการนี้เริ่มจากการที่ได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำผ้าบาติก และอยากที่จะถ่ายทอดวิถีชีวิตกับภูมิปัญญาแบบเก่าแก่ ให้ผู้คนได้รู้จักและหันมาสนใจผ้าบาติกมากขึ้น จึงคิดว่าคงจะดีไม่น้อยหากว่าดาหลาบาติกได้มีคนมาสนใจและพากันมาศึกษาภูมิปัญญาโบราณมากกว่านี้ ความโดดเด่นของจังหวัดดาหลาบาติกก็คือ วิธีการทำผ้าที่รักษาความเก่าแก่แบบโบราณไว้ ปัจจุบันยังเผยแพร่ให้ผู้คนภายนอกได้เข้ามาศึกษา เพื่อหวังว่าจะมีผู้ร่วมสืบทอดวิถีเก่าแก่นี้ไว้ และให้ความสำคัญกับผ้าบาติก นอกจากผ้าบาติก แล้วที่นี่ยังมีกระบวนการทำผ้ามากมายที่ให้ผู้อื่นมาเยี่ยมชมได้ จึงทำให้เป็นแรงบันดาลใจในการทำโครงการนี้

ครูช่างธนิษฐ รัชชาวงศ์ ผู้ริเริ่มก่อตั้งกลุ่ม “ดาหลาบาติก” เมื่อปี พ.ศ. 2540 ได้สืบสานและรังสรรค์ความงดงามของผ้าบาติกโบราณของภาคใต้ ในจังหวัดนราธิวาส ในช่วงแรกเริ่มที่ก่อตั้งกลุ่มได้ส่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายที่มาเลเซีย ต่อมาได้รับออเดอร์จากลูกค้าในกลุ่มของกระบี่ พังงา ภูเก็ต จึงได้ขยายฐานการผลิตไปที่ จังหวัดกระบี่ และเปิดเป็นร้านเล็กๆ ที่ให้คนเข้าไปเยี่ยมชมเลือกซื้อสินค้าได้ แต่กำลังการผลิตใหญ่ยังคงอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสและเนื่องจากกลุ่มมีการพัฒนาต่อ ยอดผลิตภัณฑ์อยู่โดยตลอด ทำให้ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอชายหาด ปลอกหมอน ผ้ามัน หมอนอิง กางเกงเล ฯลฯ ทำให้มีกลุ่มโรงแรม รีสอร์ท เป็นลูกค้าสำคัญประจำกลุ่ม ที่มีคำสั่งซื้อนิฟอร์มพนักงาน สั่งทำหมอนอิงหรือนำผ้าไปตกแต่งภายใน งานของครูธนิษฐ และกลุ่ม มีลวดลายของวัฒนธรรมลาย ลวดลายกราฟิกผสมลายไทย หรือบางครั้งก็สร้างสรรค์ลวดลาย ที่ได้แรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมบริเวณที่อยู่อาศัยมาผูกผสานขึ้นใหม่

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนวัยไหนก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ โดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบวิถีแบบเก่าแก่ หากว่าเป็นช่วงอายุ กลุ่มเป้าหมายก็จะยิ่งเหมาะมากกับการมาเลือกดูสินค้า หรือถ้าจะมาศึกษาเกี่ยวกับการทำผ้าบาติกโบราณก็เหมาะเช่นกัน ทำให้สามารถเป็นแรงจูงใจในการอยากจะอนุรักษ์ผ้าบาติกไว้ จึงได้จัดทำโครงการออกแบบตราสัญลักษณ์ดาหลาบาติกนี้ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนากลุ่มดาหลาบาติกให้คงอยู่และร่วมสมัยต่อไป